



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑ สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

- ศาลสูงสุดของเอลซัลวาดอร์ตัดสินให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ ๒ สมัยติดต่อกัน

๒ สาธารณรัฐอินเดีย

- เกษตรกรต่อต้านรัฐบาลของนาย Modi : ผู้ชุมนุมประท้วงหลายหมื่นคนต่อต้านกฎหมายการเกษตรของอินเดีย

๑. ศาลสูงสุดของเอลซัลวาดอร์ตัดสินให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ ๒ สมัยติดต่อกัน (๕ กันยายน ๒๕๖๔)

ศาลสูงสุดของเอลซัลวาดอร์ตัดสินให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ ๒ สมัยติดต่อกัน ซึ่งเป็นการปูทางให้นาย Nayib Bukele ประธานาธิบดีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ในปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาที่อยู่เบื้องหลังคำตัดสินดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายหลังการที่พรรค New Ideas ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา และได้ปลดผู้พิพากษาก่อนออกจากตำแหน่ง

นาย Nayib Bukele ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์วัย ๔๐ ปี ได้รับเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของกลุ่มอันธพาลและปัญหาการทุจริตทางการเมือง และเขายังคงได้รับความนิยมอย่างมากมายในเอลซัลวาดอร์ ซึ่งเป็นประเทศในอเมริกากลางที่ยากจน

คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสายของวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองได้ทันที ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จะดำเนินการตามคำสั่งของศาลสูงสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวได้วิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินดังกล่าวและกล่าวหาว่านาย Bukele ใช้อำนาจเผด็จการ

นาง Anabel Beloso สมาชิกรัฐสภาของพรรคฝ่ายค้าน Farabundo Marti National Liberation Front กล่าวว่ารัฐได้หยุดการรับใช้ประชาชนแต่กลับไปรับใช้บุคคลเพียงคนเดียว

นาย José Miguel Vivanco ผู้อำนวยการบริหารกองอเมริกาของ Human Rights Watch กล่าวตำหนิคำตัดสินดังกล่าวว่าเอลซัลวาดอร์กำลังมุ่งไปสู่เส้นทางเดียวกับนิการากัวและฮอนดูรัสที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ และวิจารณ์ว่าประชาธิปไตยของเอลซัลวาดอร์อยู่บนปากเหว

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ประณามประธานาธิบดี Bukele ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองและการเข้าควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อ โดยฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่าประธานาธิบดี Bukele เป็นผู้บ่อนทำลายการแบ่งแยกอำนาจในการบริหารประเทศและยังบ่อนทำลายระบบการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจของประเทศ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พรรค New Ideas ของประธานาธิบดี Bukele ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา และหลายเดือนต่อมาประธานาธิบดี Bukele ได้เปลี่ยนตัวผู้พิพากษาศาลสูงสุด ๕ คนและย้ายการสูงสุดด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่าประธานาธิบดี Bukele มีความพยายามจงใจข่มขู่ ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว (๒๕๖๓) นาย Bukele ได้ส่งกองทัพเข้าไปในรัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกรัฐสภาในระหว่างการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับงบประมาณด้านความมั่นคง

ที่มา: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-58451370>

๒. เกษตรกรต่อต้านรัฐบาลของนาย Modi : ผู้ชุมนุมประท้วงหลายหมื่นคนต่อต้านกฎหมายการเกษตรของอินเดีย (๖ กันยายน ๒๕๖๔)

เกษตรกรอินเดียจำนวนมากหลายแสนคนรวมตัวกันในรัฐอุตตรประเทศ ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดีย ถือเป็นการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน เพื่อกดดันรัฐบาลของนาย Narendra Modi นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกกฎหมายการเกษตรใหม่ ๓ ฉบับ ซึ่งเกษตรกรอินเดียได้ยืนยันว่าจะยังคงต่อต้านรัฐบาลที่ออกกฎหมายการเกษตรที่ขัดแย้งกับเกษตรกร โดยกล่าวว่าเป็นกฎหมายที่จะทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอินเดีย

ตามรายงานของตำรวจท้องที่ รายงานว่ามีเกษตรกรมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนได้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในวันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ในเขต Muzaffarnagar ทางตอนเหนือของรัฐอุตตรประเทศ โดยมีเกษตรกรทั้งชายหญิงสวมผ้าพันคอสีเหลืองและสีเขียวได้ร้องเพลงชวานา-กรรมกร-ความสามัคคี พร้อมกับโบกธงชาติและธงสหภาพเกษตรกรที่แสดงถึงการเก็บเกี่ยวและท้องทุ่งเหลืองอร่าม

การประท้วงในรัฐอุตตรประเทศ ซึ่งเป็นรัฐเกษตรกรรมที่มีจำนวนประชากร ๒๔๐ ล้านคน โดยมี นาย Rakesh Tikait เป็นผู้นำเกษตรกรที่เป็นที่รู้จักดีได้กล่าวว่า พวกเขาจะขยายการชุมนุมประท้วงไปทั่วทั้งเมืองและทุกๆ เมืองในรัฐอุตตรประเทศเพื่อเป็นการสื่อข้อความว่า รัฐบาลของนาย Modi คือรัฐบาลที่ต่อต้านเกษตรกร

ตลอดระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมา การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลของเกษตรกรได้ดำเนินมาอย่างยาวนานที่สุดของอินเดีย มีเกษตรกรหลายหมื่นคนปักหลักพักแรมบนถนนทางหลวงสายหลักที่มุ่งสู่กรุงนิวเดลี เมืองหลวง เพื่อต่อต้านกฎหมายการเกษตร

ทั้งนี้ รัฐบาลกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเมื่อเดือนกันยายนปี ๒๕๖๓ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้โดยตรงกับผู้ซื้อรายใหญ่ แทนที่จะขายให้กับตลาดการค้าส่งซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรแทบไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ค้าปลีกเอกชนรายใหญ่และผู้แปรรูปอาหาร

เกษตรกรรวมถือเป็นการผลิตขนาดใหญ่ที่ช่วยเหลือเลี้ยงประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของอินเดียที่มีประชากรมากกว่า ๑.๓ พันล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเศรษฐกิจประเทศที่มีมูลค่าถึง ๒.๗ ล้านล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ นาย Balbir Singh Rajewal ผู้นำเกษตรกรอีกคนหนึ่ง กล่าวว่า การชุมนุมถือเป็นการส่งคำเตือนไปยังนาย Modi และพรรค Bharatiya Janata Party (BJP) ซึ่งหวังจะยังคงอยู่ในอำนาจให้ได้ถึงต้นปีหน้า โดยจะมีการเลือกตั้งสภาของรัฐอุตตรประเทศ และการเลือกตั้งนี้ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดความนิยมของรัฐบาลกลางด้วย พร้อมกล่าวว่า การส่งสารของกลุ่มเกษตรกรชัดเจนมาก รัฐบาลต้องเลือกว่าจะยกเลิกกฎหมายหรือจะเผชิญกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในรัฐอุตตรประเทศ

ที่มา <https://www.aljazeera.com/gallery/2021/9/6/india-farmers-rally-modi-muzaffarnagar-farm-laws>

นางกนกพร จูทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้ประมวลข่าว